

Số: *1288* /TB-MTTQ-BTT

*Nghệ An, ngày 08 tháng 7 năm 2019*

## **THÔNG BÁO**

**Về hoạt động của MTTQVN tỉnh tham gia xây dựng chính quyền,  
ý kiến, kiến nghị của Nhân dân trong tỉnh;  
đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh những vấn đề cần thiết  
(Tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII ngày 10-12/7/2019)**

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA MTTQ THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA NHÂN DÂN TRONG TỈNH**

#### **1. Hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền**

Sáu tháng đầu năm 2019, công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục được triển khai, tổ chức thực hiện với nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả. MTTQ đã tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019 của tỉnh. Chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp hiểm và thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, Nhà nước; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, tập hợp tâm tư nguyện vọng của Nhân dân kịp thời kiến nghị với cấp ủy, chính quyền giải quyết, góp phần ngăn chặn các tổ chức phản động lợi dụng xuyên tạc gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tham mưu đề Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và cấp xã với Nhân dân. Xây dựng kế hoạch<sup>(1)</sup>, đồng thời tập trung hướng dẫn MTTQ các cấp tổ chức tốt các hội nghị đối thoại. Đến hết tháng 6/2019, toàn tỉnh đã tổ chức được 29 hội nghị đối thoại ở cấp huyện và 489 hội nghị đối thoại cấp xã với nhân dân, có trên 62.500 lượt người dân tham dự đối thoại. Qua đó, đã có 7.250 lượt ý kiến nhân dân nêu ra được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và cấp xã giải đáp cho nhân dân.

Xây dựng và ban hành kế hoạch giám sát và phản biện xã hội<sup>(2)</sup>, hướng dẫn cấp huyện và cơ sở đẩy mạnh các hoạt động giám sát và phản biện xã hội tại địa phương. Các cấp MTTQ đã tổ chức gần 320 cuộc giám sát, 355 cuộc góp ý phản biện xã hội. Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cấp xã đã tổ chức giám sát hơn 2.450 vụ việc, kiến nghị giải quyết 357 việc có

<sup>(1)</sup> Kế hoạch 362/KH-MTTQ-BTT ngày 31/01/2019 của Ban thường trực về tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với Nhân dân.

<sup>(2)</sup> Kế hoạch số 386/KH-MTTQ-BTT ngày 21/3/2019 về giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh năm 2019; Kế hoạch số 366/KH-MTTQ-BTT ngày 26/2/2019 về phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ tỉnh năm 2019.

dấu hiệu vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát của MTTQ và nhân dân ở cơ sở. Công tác phối hợp tham gia giám sát với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, Thường trực và các ban HĐND tỉnh<sup>(3)</sup> được duy trì thường xuyên. Việc góp ý, phản biện các dự án luật<sup>(4)</sup> và các dự thảo văn bản của UBND tỉnh<sup>(5)</sup> được quan tâm. Tham gia thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; tham gia các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh và của UBND tỉnh, qua đó góp ý kiến nghị với HĐND và UBND tỉnh nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của tỉnh.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phối hợp công tác năm 2018 và bàn các nhiệm vụ, giải pháp phối hợp năm 2019. Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ cấp huyện và cơ sở phối hợp tổ chức 47 hội nghị tiếp xúc cử tri với ĐBQH (khóa XIV); 128 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh và hàng nghìn cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. Qua đó đã tổng hợp hàng nghìn lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh tới Quốc hội, các bộ, ngành và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia và Đoàn Luật sư triển khai, thực hiện “Chương trình phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở”. Phân công lãnh đạo tham dự đầy đủ các phiên tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh theo định kỳ. Tiếp 22 lượt công dân; tiếp nhận 51 đơn thư khiếu nại, tố cáo; chuyển cơ quan có thẩm quyền 11 đơn; hướng dẫn, trả lời 10 đơn, lưu 30 đơn theo quy định. MTTQ cấp huyện và cơ sở đã tiếp 1.045 lượt công dân; nhận 1.028 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, đã phân loại và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền

---

<sup>(3)</sup> MTTQ tỉnh đã tham gia với Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát việc “Thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”; tham gia với HĐND tỉnh giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri; tham gia với Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh từ năm 2016-2018; Ban pháp chế khảo sát việc áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại Tòa án nhân dân...

<sup>(4)</sup> Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật quản lý Thuế (sửa đổi); Luật Kiểm toán Nhà nước 2015 (sửa đổi); Luật Đầu tư công (sửa đổi); dự thảo Luật thi hành án hình sự (sửa đổi); dự thảo Luật Kiến trúc;...

<sup>(5)</sup> dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2020; dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021”; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ và trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các Cơ sở cai nghiện ma túy, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An; dự thảo Nghị quyết về một số chính sách phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An; dự thảo Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An; dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU ngày 15/5/2009 của BTV Tỉnh ủy về phòng chống chuyển hóa từ đình công, lãn công thành biểu tình gây rối an ninh trật tự ở Nghệ An; dự thảo Nghị quyết và Đề án về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2020; ...

giải quyết, đồng thời hướng dẫn công dân thực hiện đúng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương.

Những hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp đã góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của các địa phương và của toàn tỉnh.

## **2. Một số ý kiến, kiến nghị của Nhân dân trong tỉnh**

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn MTTQ cấp huyện chủ trì phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh. Ban Thường trực đã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong toàn tỉnh gửi đến kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xin nêu một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh cần quan tâm như sau:

### **2.1. Về tâm tư, nguyện vọng chung của cử tri và Nhân dân**

Nhìn chung, cử tri và Nhân dân đánh giá cao kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch ngay từ những ngày đầu năm nên đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng khá; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, số doanh nghiệp thành lập mới tăng; Công tác cải cách hành chính chuyên biến tích cực, các chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (Par-Index), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đều tăng; công tác giải quyết việc làm được quan tâm, tỷ lệ người thất nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, việc chăm lo Tết Nguyên đán cho Nhân dân được các cấp, các ngành quan tâm; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Cử tri, Nhân dân đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm. HĐND tỉnh đã tăng cường giám sát chuyên đề, giám sát các sở, ngành, địa phương về thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp quyết liệt hơn trên một số lĩnh vực; duy trì gặp mặt, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp để xử lý các khó khăn, vướng mắc; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu, giải quyết các vấn đề Nhân dân quan tâm, bức xúc. Nhiều sở, ngành, địa phương đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, cắt giảm thủ tục hành chính. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành ngày càng hiệu quả, tạo đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân còn lo lắng về một số vấn đề như: an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường chậm được cải thiện; một số loại tội phạm như mua, bán, vận chuyển ma túy diễn biến phức tạp... việc điều chỉnh giá điện, giá xăng trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

## 2.2 Những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân

### a. Về đời sống của nhân dân

6 tháng đầu năm, tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là nắng nóng gay gắt kéo dài đã làm cho mực nước trên các sông suối, hồ chứa xuống thấp dẫn đến tình trạng thiếu nước, khô hạn, hàng nghìn ha lúa, rau màu có nguy cơ mất trắng, nhiều diện tích rừng bị khô, cháy ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Cử tri và nhân dân cho rằng, bên cạnh nguyên nhân biến đổi khí hậu, thì việc tích nước của các nhà máy thủy điện đang đặt ra những khó khăn cho vùng hạ du... Cử tri kiến nghị cùng với các giải pháp trước mắt, về lâu dài UBND tỉnh cần quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng có cơ chế phối hợp thống nhất với các nhà máy thủy điện trong việc quan trắc, dự báo và cung cấp thông tin về tình hình thời tiết, về lưu lượng nước của các hồ chứa; xây dựng quy trình vận hành xả nước, xả lũ... Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát các dự án thủy điện trên địa bàn, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các quy định trong xây dựng, quản lý, vận hành công trình thủy điện, hạn chế thấp nhất những hậu quả có thể xảy ra, đảm bảo cuộc sống ổn định lâu dài cho người dân.

Cử tri và Nhân dân phản ánh và lo lắng về tình hình dịch tả lợn châu Phi chưa được xử lý triệt để và có nguy cơ lây lan ở nhiều địa phương<sup>(6)</sup> gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi và tâm lý của người tiêu dùng. Cử tri nhiều địa phương tiếp tục phản ánh và kiến nghị về hệ thống lưới điện hạ áp nhiều nơi xuống cấp, gây mất an toàn; tình trạng điện sinh hoạt yếu, giá điện một số nơi cao hơn quy định, việc cắt điện đột xuất, không báo trước, nhất là trong những ngày nắng nóng ở một số địa phương (Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳnh Châu...), ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, kinh doanh của Nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch tả lợn và có chính sách hỗ trợ các hộ dân chăn nuôi lợn bị dịch phải tiêu hủy; đồng thời có cơ chế quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí hỗ trợ cho số lợn bị bệnh phải tiêu hủy. Đề nghị ngành điện lực Nghệ An có giải pháp để đảm bảo điện phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Cử tri và nhân dân tiếp tục phản ánh một số vấn đề như chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân ở một số tuyến huyện, tuyến xã chưa đáp ứng yêu cầu, tình trạng Trạm y tế xã không có bác sỹ vẫn chưa được khắc phục, nhất là những xã xa Trung tâm huyện; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, di dịch cư tự do, buôn bán người, buôn bán bào thai tại một số huyện miền núi chưa có giải pháp xử lý hiệu quả. Đặc biệt, cử tri thành phố Vinh và một số huyện phụ cận bày tỏ sự băn khoăn, bức xúc trước thông tin thời gian gần đây, Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An liên tục sử dụng nguồn nước Sông Đào bị ô nhiễm nặng để làm nước máy cung cấp cho nhân dân; bên cạnh đó còn đề ra một số thủ tục hợp đồng cấp nước

---

<sup>(6)</sup> Từ ngày 13/3 đến ngày 21/6/2019, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở 1.365 hộ, tại 306 xóm của 121 xã thuộc 18 huyện, thị, thành phố: Quỳnh Lưu (14 xã), Tân Kỳ (04 xã), TX Hoàng Mai (05 phường, xã), Nam Đàn (01 xã), Đô Lương (06 xã), Quỳnh Hợp (02 xã), Quỳnh Châu (02 xã), Nghi Lộc (13 xã), Diễn Châu (20 xã), Hưng Nguyên (4 xã), Kỳ Sơn (15 xã), Yên Thành (23 xã), Tp Vinh (02 phường, xã), Con Cuông (02 xã), Tương Dương (03 xã), Quế Phong (03 xã), Anh Sơn (01 xã), Thanh Chương (01 xã). Tổng số lợn lợn mắc bệnh đã tiêu hủy: 5.293 con. Tổng trọng lượng lợn tiêu hủy 231.657,5 kg.

cho nhân dân rùm rà, phức tạp mang tính độc quyền. Cử tri và Nhân dân kiến nghị các địa phương cần có những biện pháp thiết thực hơn nữa để giảm thiểu tình trạng đuối nước xảy ra, nhất là đuối nước đối với trẻ em. Cần tiếp tục triển khai cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các nơi có nhiều ao, hồ, sông, suối sâu, hồ nước sâu; tăng cường mở các lớp dạy bơi cho trẻ, trau dồi các kỹ năng xử lý tình huống khi gặp người đuối nước và bị đuối nước. Đồng thời tuyên truyền trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội trong việc quản lý trẻ em trong các tháng nghỉ hè.

### **b. Về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và khoáng sản**

Cử tri, Nhân dân còn có nhiều ý kiến, kiến nghị thể hiện sự quan tâm, lo lắng về tình trạng xả rác thải sinh hoạt, phế thải nhựa, nước thải, chất thải công nghiệp chưa qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh, ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật mặc dù đã được các cơ quan chức năng xử lý nhưng chưa triệt để... Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép mặc dù đã được các cơ quan chức năng quan tâm nhưng vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập, công tác cấp phép khai thác cát sỏi chậm được xử lý; nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản chưa đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, chưa chấp hành nghiêm pháp luật về bảo vệ môi trường; một số doanh nghiệp khai thác mỏ không thực hiện hoàn thổ sau khai thác, một số khu vực khai thác mỏ mặc dù đã bị đóng cửa, nhưng nay trở lại tiếp tục khai thác tiềm ẩn rủi ro, mất an toàn cao, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống Nhân dân địa phương. Đề nghị UBND tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt các sở ngành chức năng phải có trách nhiệm đầy đủ trong tham mưu, thực hiện nghiêm túc những vấn đề nêu trên.

### **c. Vấn đề quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, giao thông**

Cử tri và Nhân dân tiếp tục phản ánh tình trạng nhiều dự án mặc dù đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chậm triển khai thực hiện hoặc thực hiện không đảm bảo tiến độ; dự án treo còn nhiều. Công tác lập, quản lý, thực hiện quy hoạch đô thị còn nhiều vấn đề chưa hợp lý, công trình dự án được cấp phép xây dựng nhiều trong khi hạ tầng giao thông, thoát nước không đáp ứng; nhiều công trình, dự án thi công xây dựng sai giấy phép xây dựng. Cử tri thành phố Vinh tiếp tục nêu tình trạng nhiều quy hoạch đô thị kéo dài thời gian thực hiện làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân mặc dù đã được kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được cấp có thẩm quyền xử lý hiệu quả. Cử tri và Nhân dân đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành và chính quyền địa phương các cấp rà soát, điều chỉnh các quy hoạch và tổ chức quản lý, thực hiện nghiêm các quy hoạch nhất là quy hoạch đô thị; kiểm tra có giải pháp tích cực và quyết tâm thu hồi những dự án treo nhiều năm nhưng không có khả năng thực hiện dự án, kê cả rà soát các dự án mới tính khả thi không đảm bảo, đồng thời thông báo công khai cho nhân dân biết để nhân dân thực hiện các quyền về xây dựng, chuyển nhượng của mình. Đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan hữu quan tăng cường kiểm tra chất lượng và công tác quản lý các dự án khu chung cư, nhà cao tầng; làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các vi phạm của chủ đầu tư cố tình thực hiện không đúng quy định của nhà nước.

Cử tri và Nhân dân phản ánh nhiều tuyến đường giao thông xuống cấp nhưng chậm được nâng cấp, duy tu bảo dưỡng không đảm bảo an toàn cho nhân dân tham gia giao thông<sup>(7)</sup>; nhiều tuyến đường được đầu tư hàng trăm tỷ, nhưng tiến độ thực hiện dự án chậm<sup>(8)</sup> làm ảnh hưởng đến đời sống, giao thông đi lại của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành giao thông và chính quyền địa phương kiểm tra xử lý những vấn đề cử tri nêu, đảm bảo an toàn đi lại của nhân dân.

#### **d. Công tác cải cách hành chính và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí**

Cử tri và Nhân dân vẫn còn băn khoăn về tính kỷ luật, kỷ cương hành chính trong một số cơ quan, đơn vị và bộ máy chính quyền các cấp chưa nghiêm; công tác quản lý đất đai, tài sản công chưa chặt chẽ; trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân một số nơi chưa đảm bảo. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có các giải pháp kiên quyết trong chỉ đạo để “Năm Cải cách hành chính” thực sự có những chuyển biến tích cực, hiệu quả.

Cử tri và Nhân dân đồng tình đánh giá cao công tác phòng, chống tham nhũng trên bình diện cả nước có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân cho rằng công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, việc phát hiện xử lý những vụ việc mà báo chí và dư luận đã phản ánh còn ít (3 vụ). Việc giám sát, kiểm soát kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên vẫn còn hình thức; Công tác tự kiểm tra phòng, chống tham nhũng trong nội bộ hiệu quả thấp. Cử tri và Nhân dân mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở các cấp, các ngành, các địa phương, cơ sở, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

#### **đ. Về an ninh trật tự, an toàn xã hội**

Cử tri, Nhân dân hiện vẫn lo lắng về tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, tính chất tội phạm ngày càng nguy hiểm, manh động; tội phạm có tổ chức, tội phạm về ma túy ngày càng hoạt động táo tợn, nguy hiểm, buôn bán, vận chuyển với khối lượng ngày càng lớn. Bên cạnh đó, công tác quản lý đối tượng nghiện ma túy chưa chặt chẽ, vẫn nạn xâm hại tình dục, dâm ô với trẻ em diễn ra chưa có giải pháp xử lý hiệu quả gây lo lắng trong nhân dân. Đề nghị Công an tỉnh và các ngành chức năng tiếp tục có các biện pháp xử lý quyết liệt để ngăn ngừa và hạn chế loại hình tội phạm này.

Cử tri, Nhân dân vẫn băn khoăn lo lắng trước một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng; tình trạng nhiều lái xe sử dụng rượu, bia, ma túy dẫn đến mất kiểm soát hành vi, để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng khi tham gia giao thông. Đồng thời, cử tri tiếp tục phản ánh tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; một số xe khách, xe buýt chạy không đúng tuyến, phóng nhanh,

<sup>(7)</sup> Quốc lộ 1A đoạn từ Quán Hành đi Diễn Châu, tỉnh lộ 538, tỉnh lộ 48E đoạn từ xã Tân Thành đi Tăng Thành...

<sup>(8)</sup> Đại lộ Vinh - Cửa hội, đường N2, N5 khu kinh tế Đông Nam, Đường Lê Mao kéo dài...

vượt ầu, vòng vo đón trả khách vẫn tiếp diễn; tình trạng người tham giao giao thông không chấp hành nghiêm hiệu lệnh, tín hiệu giao thông; đậu, dừng xe không đúng quy định, xe đi vào đường cấm... nhưng chưa có biện pháp xử lý dứt điểm. Đề nghị Công an tỉnh, ngành giao thông và các sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp để hạn chế các vấn đề bất cập cử tri nêu.

## II. KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH

Tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVII, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phản ánh một số lĩnh vực mà cử tri, Nhân dân quan tâm và đã có 3 kiến nghị gửi tới HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành, chính quyền các cấp. Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo và các sở, ngành, địa phương đã rút kinh nghiệm, thực hiện các giải pháp khắc phục những vướng mắc, hạn chế thuộc lĩnh vực quản lý của mình.

Tại kỳ họp này, Ủy ban MTTQ tỉnh xin nghị 6 vấn đề sau:

*Thứ nhất*, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên tất cả các lĩnh vực, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, với mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh; hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường.

*Thứ hai*, đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương các cấp đề ra giải pháp tối ưu trong phân loại, xử lý rác thải, khuyến khích xã hội hóa việc xử lý rác thải; tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường; quan tâm đầu tư cho ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu.

*Thứ ba*, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm; đồng thời có giải pháp tích cực, quan tâm trong việc rà soát thu hồi các dự án treo, dự án không có tính khả thi. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khơi dậy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, hợp tác xã kiểu mới trở thành những động lực quan trọng của nền kinh tế.

*Thứ tư*, đề nghị UBND tỉnh đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; thúc đẩy tiến độ thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công; xây dựng Chính quyền điện tử... Tiếp tục nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, thực hiện thành công “Năm Cải cách hành chính” 2019 nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp..

*Thứ năm*, Đề nghị UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương các cấp rà soát, đánh giá đúng thực trạng các đơn vị hành chính của địa phương, xây dựng lộ trình sáp nhập khối xóm, xã theo quy



định. Kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn việc kiện toàn các chức danh ở khối xóm, chế độ phụ cấp, quy định nhiệm kỳ phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của địa phương; xử lý các chế độ cho cán bộ dôi dư do sắp xếp lại bảo đảm thống nhất trong toàn tỉnh.

*Thứ sáu*, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, các sở, ngành chức năng, chính quyền các địa phương các cấp có các giải pháp kiên quyết, kịp thời đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy, vi phạm trật tự an toàn giao thông, băng nhóm “xã hội đen”. Đề nghị Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là trật tự an toàn giao thông và phòng, chống ma túy, tội phạm.

Trên đây là Thông báo về hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị chủ yếu của cử tri và Nhân dân trong tỉnh gửi đến kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân khóa XVII. Trân trọng đề nghị HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết và thông báo cho Ủy ban MTTQ tỉnh, cử tri và Nhân dân trong tỉnh biết để giám sát theo quy định của Hiến pháp và pháp luật./.

***Nơi nhận.***

- Thường trực Tỉnh ủy;
- HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII;
- Ban Thường trực MTTQ tỉnh;
- Ban Dân chủ pháp luật UBMTTQ tỉnh;
- Lưu: VT. *hvu*

TM. ỦY BAN MTTQ TỈNH NGHỆ AN  
**CHỦ TỊCH**



**Võ Thị Minh Sinh**